

สายการบินเอทีฮัดได้สร้างความตื่นเต้นโดยนำเครื่องบินไปบินผ่าน ซิดนีย์ โอเปรา เฮาส์ ในงานฉลองครบรอบ 40 ปี “โอเปรา เฮาส์”



เครื่องบินของสายการบินเอทีฮัด แอร์บัส รุ่น เอ340-600 ในวันนี้ได้ดำเนินการบินด้วยเพดานบินระดับต่ำ

ไปที่ซิดนีย์ โอเปรา เฮาส์ (Sydney Opera House) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 40 ปี วันคล้ายวันเกิดในวันนี้



เที่ยวบินนี้มีขึ้นเพื่อเป็นการสดุดี และฉลองครบรอบ 40 ปี “โอเปรา เฮาส์” - EY9240 - บินด้วยความสูงอยู่ที่ระดับประมาณ 2,000 ฟุต อยู่เหนือซิดนีย์ โอเปรา เฮาส์ ซึ่งเป็น 1 ในสถานที่สำคัญอันเป็นมรดกโลก และบินไปตามแนวชายฝั่งซิดนีย์ ฮาร์เบอร์ในช่วงเวลา 10.50 น.

(ตรงกับช่วงเวลาฤดูร้อนของออสเตรเลียตะวันออก)

ในช่วงเวลาที่เครื่องบินบินผ่าน มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่าหนึ่งหมื่นคนเฝ้ามองดู ซึ่งมารวมตัวกันที่ซิดนีย์ โอเปรา เฮาส์ เพื่อร่วมงาน “Cake and A Song” และร่วมในพิธีเฉลิมฉลองอย่างอลังการในวันคล้ายวันเกิดของสถานที่แห่งนี้

มร.เจมส์ โฮแกน ประธาน และประธานกรรมการบริหาร สายการบินเอทีฮัด กล่าวว่า “สายการบินเอทีฮัดในฐานะพันธมิตรหลักของซิดนีย์โอเปราเฮาส์เรามีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานฉลองครบรอบ 40 ปี ของโอเปราเฮาส์”

“ในนามของสายการบินเอทีฮัด เรามีพนักงานจำนวน 16,500 คนคอยให้บริการอยู่ทั่วโลก ผมขอส่งความปรารถนาดีไปยังรัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ และซิดนีย์ โอเปรา เฮาส์ รวมถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองซิดนีย์ในโอกาสพิเศษนี้”

“เรามีความภูมิใจที่สายการบินเอทีฮัดได้เป็นสายการบินระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการของซิดนีย์โอเปรา เฮาส์

ซึ่งเราได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของซิดนีย์ โอเปร่า เฮาส์ ในด้านความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอ ผลงานทางด้านศิลปะ และการแสดงที่น่าดึงดูดใจจากประเทศออสเตรเลีย และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก”

ในประวัติศาสตร์การบินของเครื่องบินรุ่น เอ6-EHK (การลงทะเบียนอากาศยาน) กัปตันจีโอจีโอ อีแวนจีลิสติ ซึ่งเป็น หัวหน้านักบินของสายการบิน เอ340/330 เขาเป็นผู้ที่ร่วมอยู่ในห้องนักบินร่วมกับ กัปตันเกรกอรี แมคคาร์ และเจ้าหน้าที่ จอห์น เรดวอร์ด

สายการบินอาบูดาบี เป็นพันธมิตรหลักที่สำคัญของซิดนีย์ โอเปร่า เฮาส์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้าน ศิลปะการแสดง ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซิดนีย์ นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ การให้การสนับสนุนซิดนีย์ โอเปร่า เฮาส์ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุด และมีความสำคัญที่สุดทางการลงทุนทางวัฒนธรรมทั่วโลก